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บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 
 

 

ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 21 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสุธี ออดิทอเรียม ชัน้ 4                
บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) ส านักงานใหญ่ เลขท่ี 433 ถนนสุคนธสวัสด์ิ แขวงลาดพร้าว            
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 

 

นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า มีผู้ ถือหุ้น
มาด้วยตนเอง จ านวน 38 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 9,271,510 หุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ จ านวน 239 ราย รวมจ านวนหุ้น
ได้ 615,225,092 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นมาเข้าประชุม จ านวน 277 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 624,496,602 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 81.0689 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้ว 770,328,649 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ  จงึได้เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560  โดยมีผู้ เข้าประชมุ ดงันี ้
กรรมกำรบริษัทที่เข้ำประชุม 
1. นายสพุนัธุ์  มงคลสธีุ   ประธานกรรมการ 
2. นายสมชยั  อภิวฒันพร   กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นางมาลีรัตน์  ปลืม้จิตรชม  กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

4. นายวิสสตุ  เศรษฐบตุร   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

5. นางรวิฐา  พงศ์นชิุต   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

6. นายคชาชาญ  มงคลเจริญ  กรรมการอิสระ  
7. นางสาวสธิุดา  มงคลสธีุ  กรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
8. นายพฒิุพนัธ์  เตยะราชกลุ  กรรมการ / เลขานกุารบริษัท 
ผู้บริหำรบริษัทที่เข้ำประชุม 
1. นางสาวก่ิงแก้ว  จทูะสมพากร  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายตรวจสอบภายใน 

2. นายไพฑรูย์ ศกุร์คณาภรณ์  รองประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ฝ่ายบญัชีและการเงิน  

3. นางสาวสพุร  เลิศธีรปัญญาวงศ์  ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารงบประมาณและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
4. นางสาวกมลศรี  บญุแจ้ง   ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 
ผู้สอบบัญชจีำก บริษัท เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ำกัด ที่เข้ำประชุม  
1. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
2. นายวชัระ  ภทัรพิทกัษ์   ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
3. นางสาวภณัฑิรา ท้าวติ   ตวัแทนผู้สอบบญัชี 
4. นางสาวชนกนาถ สขุสกุรี                        ตวัแทนผู้สอบบญัชี (ท าหน้าท่ีเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน) 
ตัวแทนผู้ถือหุ้นจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย อำสำพทิกัษ์ผู้ถือหุ้น 
1. นายสมเกียรติ  ตัง้วงษ์พิมขุ 
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เพ่ือให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเพ่ือให้ด าเนินการประชุมเป็นไปโดย
เรียบร้อย จงึแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้รับทราบถงึวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1) การออกเสียงลงคะแนนใช้บตัรลงคะแนน โดยจะนบั 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และผู้ ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า “เห็นด้วย” หรือ “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงไมไ่ด้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุตา่งประเทศ 
ท่ีแต่งตัง้ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้ น ในการนับคะแนนจะถือมติเสียงข้างมากของ            
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกลงคะแนนเสียง เว้นแตเ่ร่ืองท่ีกฎหมายก าหนดเป็นอย่างอ่ืน 

2) การลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ เข้าร่วมประชุมท่ี “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในวาระใดๆ ท่ีให้
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง ให้ยกมือแสดงตวัและท าเคร่ืองหมายในบัตรลงคะแนนเสียง และส่งมอบให้แก่
เจ้าหน้าท่ีบริษัทฯ เพ่ือน าไปตรวจนับคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้ น  ส่วนผู้ เข้าร่วมประชุมท่ีเห็นด้วยหรือผู้ ท่ี                 
ไมล่งคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่เห็นด้วยและจะนบัคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้น 

3) การรวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นด้วยจะน าเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากจ านวนเสี ยง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ  

4) การลงคะแนนในวาระท่ี 5 การแต่งตัง้กรรมการบริษัท การแต่งตัง้เป็นการลงคะแนนแต่งตัง้
คณะกรรมการแตล่ะท่าน ซึง่ในการลงคะแนนแตง่ตัง้กรรมการตามข้อบงัคบัท่ีบริษัทฯ ก าหนดไว้ ดงันี ้

1. ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเท่ากบั 1 หุ้น ตอ่ 1 เสียง  
2. ผู้ ถือหุ้ นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงท่ีมีอยู่ทัง้หมดตามข้อ 1 แต่งตัง้บุคคลคนเดียวหรือ    

หลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แตจ่ะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ ใดมากน้อยเพียงใดไมไ่ด้ 
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมา เป็นผู้ ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการ               

เท่าจ านวนกรรมการท่ีจะพึ่งมีหรือจะพึงแต่งตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีท่ีบุคคลซึ่งได้รับการแต่งตัง้ในล าดบัถัดลงมา        
มีคะแนนเสียงเท่ากนัเกินจ านวนกรรมการท่ีจะพึงมี หรือจะพึงแต่งตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียง      
ชีข้าดเพ่ิมอีก 1 เสียง 

5) บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสเรียนเชิญให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุม  และรายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบัติ
ตามท่ีก าหนดเพ่ือเข้ารับการสรรหาพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้า  ระหว่างวันท่ี 1 ธันวาคม 2559 –         
31 มกราคม 2560 ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์
บริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบก าหนดแล้วไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและรายช่ือบุคคลเข้ารับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ 

6) บริษัทฯ แจ้งต่อผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ร่วมเป็นพยานในการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง 
แต่เน่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเป็นอาสาเป็นพยานในการนับคะแนนเสียง จึงขอเรียนเชิญคุณชนกนาถ สุขสุกรี           
ผู้สอบบญัชี บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจนบัคะแนนเสียง 
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7) การประชุมจะด าเนินการตามล าดบัระเบียบวาระการประชุมท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญั  

ผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 ผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีค าถามหรือประสงค์จะเสนอความคิดเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือ        
และเม่ือประธานฯ ได้อนุญาตแล้ว ช่วยแจ้งช่ือ-นามสกุล ผ่านไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว้ ระบุด้วยว่า “มาด้วยตนเอง”  
หรือ “รับมอบฉนัทะ” เพ่ือให้การบนัทกึรายงานได้ถกูต้องครบถ้วน 

 
 

ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ดงัตอ่ไปนี ้
 
 

วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2559 ประชุมเม่ือวันที่                  
22 เมษำยน 2559 
 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2559 จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น พร้อมทัง้เผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.synnex.co.th แล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้         
อย่างถูกต้อง เสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุม ประจ าปี 2559 วาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิ
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้
ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความคิดเห็น เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นสอบถามและแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้            
ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
 

มตทิี่ประชุม:  ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ประชมุเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2559 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้  เห็นด้วย 624,511,602 เสียง (100%),  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง,  งดออกเสียง 0 เสียง 
 
วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปี 2559 
 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสุธิดา มงคลสุธี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ น าเสนอรายงานผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2559 ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบ ดงันี ้
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YTD 

% YOY 
2016 2015 

Revenues 23,823.30 21,513.67 10.7% 
COGs (22,710.04) (20,428.99) 11.2% 
Gross Profit 1,113.26 1,084.68 2.6% 
% GP 4.67% 5.04%  
Other Income 41.58 39.18 6.1% 
FX Gain / (Loss) 84.70 102.21 (17.1%) 
Operating Expenses (706.53) (750.05) (5.8%) 
% OPEX 2.97% 3.49%  
EBIT 533.01 476.03 12.0% 
% EBIT 2.24% 2.21%  
Finance Cost (25.26) (32.78) (22.9%) 
EBT 507.75 443.25 14.6% 
% EBT 2.13% 2.06%  
Income Tax Expenses (100.82) (92.09) 9.5% 
Net Profit 406.93 351.16 15.9% 
% Net Profit 1.71% 1.63%  
 
ในปี 2017 บริษัทฯ มุง่มัน่ตัง้ใจท่ีจะเป็น Value Added Distributor โดยเร่ิมจากมีแผนการขยายฐานลกูค้า

ให้เพ่ิมมากขึน้ ตลอดจนได้รับการแตง่ตัง้ให้เป็นตวัแทนจ าหน่ายสินค้าแบรนด์ใหม ่ได้แก่ Apple (ยกเว้นสินค้ากลุ่ม 
Smart phone), Belkin, D-Link, DJI และสินค้ากลุ่ม Security Camera ภายใต้ตราสินค้า Lemel อีกทัง้ยังมี        
สว่นของ Service Center ทัง้ท่ีด าเนินการโดยซินเน็ค หรือ Authorized Service Center ท่ีร่วมกบั Service Partner 
อยู่ทัง้หมด 73 แห่งทั่วประเทศ รวมไปถึงการบริหารระบบคลงัสินค้าอตัโนมตัิ และการจัดส่งสินค้าท่ีรวดเร็ว โดย
สามารถสง่สินค้า แบบสัง่เช้าได้บ่าย สัง่บ่ายได้วนัรุ่งขึน้ และลกูค้ายงัสามารถติดตามสถานะในระบบสัง่สินค้าได้วา่
สินค้าอยู่ระหว่างท่ีใด ส าหรับการบริหารงานภายในองค์กร บริษัทฯ ได้ใช้ application เข้ามาช่วยในการท างานให้
สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากขึน้ ท าให้ได้ข้อมลูทนัท่วงทีและน ามาวิเคราะห์ได้อย่าง real-time มากขึน้ 

นอกจากบริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการท่ีดี ยังมีทีมขายสินค้ากลุ่มต่างๆ ท่ีให้บริการตัง้แต่ Pre-Sales, 
Post-Sales และ After-Sales Service ช่วยหนนุท าให้ยอดขายในสว่นของสินค้า Commercial เติบโตขึน้ รวมถงึใน
สว่นของสินค้า Consumer   บริษัทฯ ยงัมีศนูย์บริการของซินเน็คส านกังานใหญ่ รวมถงึศนูย์บริการตา่งๆ  อาทิเช่น  
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ศูนย์บริการ Huawei เป็นการด าเนินงานจัดการโดยซินเน็ค สามารถบริการ One hour fast repair คือการซ่อม
เปลี่ยนได้ 1 ชัว่โมง เป็นการบริการประเภท Diamond Service ของลกูค้าในสินค้าบางรุ่นของ Huawei และยงัรวม
ไปถงึ Door to Door Service ท่ีเป็นบริการไปรับสินค้าถงึหน้าบ้านเพ่ือน าไปซ่อมและน าส่งกลบัถงึท่ีบ้าน ตลอดจน
บริการ Online Appointment ท่ีสามารถตรวจสอบสินค้าท่ีน ามาซ่อมได้ว่าอยู่ในขัน้ตอนใดด้วยตนเอง และในปีนี ้
ซินเน็คเปิดให้บริการ “Synnex Care 1251” เพ่ือให้ผู้บริโภคสามารถโทรเข้ามาสอบถามถึงบริการหรือสามารถ
ติดตอ่ขอรับบริการของซินเน็คในทกุรูปแบบ 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ด าเนินการปรับปรุงเพ่ิมเติมพืน้ท่ีเพ่ือรองรับการขยายธุรกิจของซินเน็ค เช่น ได้ท า
ห้อง Training ให้ทันสมัยด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ ท่ีใช้มีระบบ Video Conference เพ่ือรองรับบริการในส่วนของ 
Training Service ท่ีท าร่วมกบัลกูค้าหรือคู่ค้าของบริษัทฯ รวมถึงใช้เป็นห้องสาธิตระบบการประชุมทางไกลให้กับ
ลกูค้าท่ีสนใจ 
 การขยายธุรกิจไปยงักลุม่ประเทศอินโดไชน่า เช่น ท่ีประเทศพมา่ก็เติบโตขึน้ มีสินค้าแบรนด์ใหม ่ๆ น าเข้า
ไปจ าหน่ายหลายตราสินค้า สว่นประเทศลาวก็มีแผนจดัตัง้ service center เป็นอีกหนึง่ตลาดท่ีบริษัทฯ เลง็เห็น
โอกาสในการท าธุรกิจได้ในตลาดนี ้

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย ท่ีเป็นท าท่ีร่วมกบัคูค้่า ผู้บริโภค และสงัคม ท่ียงัคงท ากนั
มาอย่างต่อเน่ือง ในส่วนของการต่อต้านคอร์รัปชั่นได้เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน
คอร์รัปชัน่ของ CAC ในปีท่ีผ่านมาก็ยงัมีการพฒันาท าอย่างตอ่เน่ืองเช่นเดียวกนั  

ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น  ดงันี ้
คุณรวินท์ งามเลิศ – ผู้ถือหุ้น 

1. ซินเน็คฯ เป็นอนัดบัหนึ่งทางด้านยอดขายใช่หรือไม่ และระบบขนส่งสินค้าของบริษัทฯ ใช้ Outsource 
หรือลงทนุเองทัง้หมด 

2. ศนูย์บริหารของซินเน็คฯ ตามศนูย์การค้า เป็นการลงทนุของ Huawei หรือ ซินเน็ค 
คุณสุธิดา มงคลสุธี - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

1. ส่วนใหญ่เป็น Outsource แต่เป็นการท างานร่วมกนักบัทีมจดัส่ง Outsource อีกทัง้บริษัทฯ มีระบบการ
ติดตามการจดัสง่ เพ่ือให้สินค้าไปสง่ได้อย่างถกูต้อง รวดเร็ว และตรงเวลา  

2. ซินเน็คจะดูแลในส่วนของสินค้าและทีมช่างในส่วนของการให้บริการเท่านัน้ ส่วนการลงทุนจะเป็นของ 
Huawei 

คุณปวริศร์ กฤตธนชัย – ผู้รับมอบฉันทะ 
- Huawei P10 ขายไปแล้วก่ีเคร่ือง และ sole distribution กบั Huawei ลกัษณะสญัญาเป็นอย่างไร  

คุณสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
- ส าหรับ Huawei P10 และ P10 Plus มียอดขายเกินเป้าท่ีวางไว้ และไม่ได้มีการเซ็นสญัญาปีต่อปี แต่จะ

เป็นการตอ่สญัญาอตัโนมตัิ 
 

มตทิี่ประชุม:  ท่ีประชมุรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
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วำระที่ 3 พจิำรณำอนุมัตงิบกำรเงนิ ส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 

 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535  
มาตรา 112 บริษัทฯ ได้จดัท างบดลุและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยมีผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและลงนามรับรองแล้ว น าเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัส่ง  
งบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุครัง้นีแ้ล้ว  
คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นอนุมัติงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สุดวันท่ี                   
31 ธันวาคม 2559 ซึง่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั และได้ผ่านการพิจารณาสอบทานเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

 

รำยกำร 
งบกำรเงนิรวม 

31 ธันวำคม 2559 

สินทรัพย์รวม  (ล้านบาท) 7,577.99 
หนีส้ินรวม      (ล้านบาท) 5,094.51 
รายได้รวม      (ล้านบาท) 23,823.30 
ก าไรสทุธิ        (ล้านบาท)   406.93 
ก าไรตอ่หุ้น      (บาท)   0.53 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงข้อคิดเห็น  ซึ่งมีผู้ ถือหุ้ นสอบถามเร่ือง            
งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ดงันี ้
 

คุณสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้น 
- คา่ใช้จ่ายด้าน Operating Expense ลดลง 5% จากสว่นใด และจะมีแนวโน้มลดลงได้อีกหรือไม่ 

 

คุณพุฒพิันธ์ เตยะราชกุล – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอ านวยการ 
- บริษัทฯ ได้พฒันาเขียนโปรแกรมระบบปฎิบตัิการท างานเพ่ือน ามาในการบริหารจดัการท าให้มีสว่นช่วยใน

การลดค่าใช้จ่ายค่อนข้างมาก เพราะสามารถใช้เป็นตวัวดักบักระบวนการวดัผลพนกังานต่อยอดขายได้
อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน และส่วนส าคัญอีกอย่างคือ การลงทุนในสินทรัพย์ถาวร ไม่ว่าจะเป็นอาคาร
ส านักงาน หรือระบบคลงัสินค้าอตัโนมตัิ ASRS ซึ่งถ้ายอดขายเติบโต ค่าใช้จ่ายเหล่านีจ้ะลดลงไป เป็น
เร่ืองของ Economic Scale ส าหรับการลดคา่ใช้จ่ายด้าน Operation Expenses นัน้ยงัคงมีแนวโน้มลดลง
ได้ แตอ่าจเป็นสดัสว่นท่ีผนัแปรไปตามยอดขายท่ีเกิดขึน้ด้วย 
 
เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้
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มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ เห็นด้วย 624,094,802 
เสียง (99.9330%),  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง,  งดออกเสียง 418,000 เสียง (0.0669%) 
 

วำระที่ 4 พจิำรณำอนุมัตกิำรจัดสรรก ำไรและจ่ำยเงนิปันผล ประจ ำปี 2559   
 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
และข้อบังคับบริษัท ก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี  
คณะกรรมการบริษัท อาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครัง้คราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการบริษัท 
ว่าบริษัทฯ มีก าไรพอสมควรท่ีจะกระท าเช่นนัน้ได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
ทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป และมาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่
ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่า   
ทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ ส ารองไว้ครบถ้วนตามจ านวน               
ท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว  อนึ่ง บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ
หลงัหกัภาษีส ารองตามกฎหมายและเงินส ารองตา่งๆ แล้ว   

โดยคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปีส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.36 บาท ซึ่งเมื่อหักเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับงวด      
6 เดือนแรกของปี 2559 ท่ีได้จ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นเม่ือวนัท่ี 8 กนัยายน 2559 อตัราหุ้นละ 0.10 บาท คงเหลือเงินปันผล
ท่ีจะจ่ายส าหรับงวด 6 เดือนหลงัของปี 2559 อตัราหุ้นละ 0.26 บาทให้กบัผู้ ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผลในครัง้นี ้เป็นไป
ตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทฯ 

ในการนี ้คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติก าหนดให้วนัท่ี  20 มีนาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ น      
ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล และวนัท่ี 21 มีนาคม 2560 เป็นวนัรวบรวมรายช่ือส าหรับการรับเงินปันผลโดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพกัการโอนหุ้น โดยก าหนดการจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี  12 พฤษภาคม 2560 และได้รายงาน
เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

รำยละเอียดกำรจ่ำยเงนิปันผล 2559 (ปีที่เสนอ) 2558 
ก าไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ  (บาท) 416,658,866 372,662,886 

จ านวนหุ้นสามญั  (หุ้น) 770,328,649 770,328,649 

รวมเงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น  (บาท/หุ้น) 0.36 0.30 
เงินปันผลระหว่างกาล  (บาท/หุน้) 0.10 0.08 
วนัทีจ่่ายเงินปันผล 8 กนัยายน 2559 9 กนัยายน 2558 
เงินปันผลประจ าปี  (บาท/หุน้) 0.26 0.22 
วนัทีจ่่ายเงินปันผล 12 พฤษภาคม 2560 12 พฤษภาคม 2559 
รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้  (บาท) 277,318,314 231,098,595 
อัตราส่วนการจ่ายเงนิปันผลเทยีบกับก าไรสุทธิ (%) 66.56 62.01 
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จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึ่งผู้ ถือหุ้นไม่มีค าถาม เมื่อไม่มี      
ผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น  ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

 

มติที่ประชุม : ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2559  ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ เห็นด้วย 624,528,944 
เสียง (100%),  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง,  งดออกเสียง 0 เสียง 

 
วำระที่ 5    พจิำรณำอนุมัตกิำรเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ 
 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย อภิวัฒนพร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น       
ผู้น าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี ้คุณสมชัย อภิวัฒนพร ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ก าหนดให้ในการประชุมสามญั        
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการ          
ผู้ออกจากต าแหน่งไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้ ในปีนี ้มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ
จ านวน 5 ท่าน ได้แก่  นายสุพันธุ์  มงคลสุธี   นายตู ชู วู   นางสาวสุธิดา มงคลสุธี   นายหลิน ไท่ หยาง  และ           
นายซู จือ้ ช่ิง 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามท่ีก าหนดเพ่ือเข้ารับ
การสรรหาพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันท่ี  1 ธันวาคม 2559 ถึงวันท่ี 31 มกราคม 2560      
ผ่านระบบการแจ้งข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อครบ
ก าหนดแล้ว ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการ
ท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยเสนอช่ือกรรมการที่ครบวาระการด ารงต าแหน่ง 5 ท่าน กลบัเข้าเป็นกรรมการและ
ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึง่ เน่ืองจากกรรมการทกุท่านท่ีถกูเสนอช่ือ เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีคณุสมบตัิเหมาะสม มี
ความเช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้น า มีวิสยัทศัน์กว้างไกล มีประวตัิการท างานท่ีโปร่งใส สามารถแสดง
ความคิดเห็นอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี และในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 5 ท่าน ได้แก่ 

1. นายสพุนัธุ์ มงคลสธีุ   กรรมการ 

2. นายต ูช ูว ู    กรรมการ 

3. นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ  กรรมการ 

4. นายหลนิ ไท ่หยาง  กรรมการ 

5. นายซู จือ้ ช่ิง        กรรมการ 
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จากนัน้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงข้อคิดเห็น ซึง่ผู้ ถือหุ้นไม่มีค าถามและแสดงข้อคิดเห็น 
จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลดงันี ้

 

5.1   นำยสุพันธ์ุ มงคลสุธี 
มตทิี่ประชุม : 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้ นายสุพันธุ์  มงคลสุธี กลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการ        

อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้ เห็นด้วย 618,984,134 เสียง (100%),  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง,  งดออกเสียง 0 เสียง 

 

5.2   นำยตู ชู วู 
มตทิี่ประชุม : 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเลือกตัง้ นายตู ชู วู กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึ่ง 

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 618,984,024 เสียง (99.9999%),  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง,  งดออกเสียง 110 เสียง (0.0000%) 

 

5.3   นำงสำวสุธิดำ มงคลสุธี 
มตทิี่ประชุม : 
ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิเลือกตัง้ นางสาวสธิุดา มงคลสธีุ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการ  

อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้ เห็นด้วย 618,984,134 เสียง (100%),  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง,  งดออกเสียง 0 เสียง 
 
5.4   นำยหลิน ไท่ หยำง 
        มตทิี่ประชุม : 

ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติเลือกตัง้ นายหลิน ไท่ หยาง กลับเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการ          
อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดัง นี  ้  เห็น ด้วย 577,949,124 เสียง  (93.3705%),  ไม่ เห็น ด้วย  41,034,900 เสียง  (6.6293%),                      
งดออกเสียง 110 เสียง (0.0000%)  

 

5.5   นำยซู จือ้ ชิ่ง 
        มตทิี่ประชุม : 

ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิเลือกตัง้ นายซู จือ้ ช่ิง กลบัเข้าด ารงต าแหน่งของกรรมการอีกวาระหนึง่ 
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 577,972,734 เสียง (93.3708%),  ไมเ่ห็นด้วย 41,034,900 เสียง (6.6291%),  งดออกเสียง 0 เสียง 
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วำระที่ 6      พจิำรณำอนุมัตกิำรก ำหนดค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริษัท ประจ ำปี 2560 
 

ประธานฯ มอบหมายให้คุณสมชัย อภิวฒันพร ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น      
ผู้น าเสนอรายละเอียดในระเบียบวาระนี ้คุณสมชัย อภิวฒันพร ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า  ตามข้อบังคบับริษัท    
ข้อ 34 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั 
หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามท่ีท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นจะพิจารณาซึ่งอาจ
ก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็นหลกัเกณฑ์และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนัน้ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัทฯ ความในวรรค
ก่อนไมก่ระทบกระเทือนสิทธิของพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ ซึง่ได้รับเลือกตัง้ให้เป็นกรรมการ ในอนัท่ีจะได้รับ
คา่ตอบแทนและผลประโยชน์จากบริษัทฯ ในฐานะท่ีเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ 

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน                  
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 โดยได้ก าหนด
คา่ตอบแทนรวม ไมเ่กิน 4,000,000 บาท เพ่ือความโปร่งใสตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี คณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิตามอตัราท่ีปรากฏในตาราง ดงัตอ่ไปนี ้  

ค่าตอบแทนคณะกรรมการแยกตามรายคณะ ต าแหน่ง 
2560 (ปีที่เสนอ) 

(บาท/ครัง้) 
2559 

(บาท/ครัง้) 

1. คณะกรรมการบริษัท 
ประธาน 40,000 40,000 
กรรมการ 25,000 25,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธาน 30,000 30,000 
กรรมการ 25,000 25,000 

3. คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 
ประธาน 20,000 20,000 
กรรมการ 20,000 20,000 

4. คณะกรรมการธรรมาภิบาล 
ประธาน 18,000 18,000 
กรรมการ 18,000 18,000 

5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านกฎหมาย 
ประธาน 18,000 18,000 
กรรมการ 18,000 18,000 

6. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงด้านปฏิบตัิการ 
ประธาน 18,000 18,000 
กรรมการ 18,000 18,000 

7. คณะกรรมการสื่อสารประชาสมัพนัธ์องค์กรและ  
กิจกรรมเพ่ือสงัคม 

ประธาน 18,000 18,000 
กรรมการ 18,000 18,000 

ค่าตอบแทนรวมคณะกรรมการบริษัท  
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อย  

ไม่เกนิ 
4,000,000 

ไม่เกนิ 
3,500,000 

   

 หมายเหต ุ: กรรมการของคณะชดุยอ่ย (ข้อ 3 - 7) ที่เป็นผู้บริหารจะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุจากการเข้าร่วมประชมุ 
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เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม คณุสมชยั อภิวฒันพร จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ    
ในวาระนีแ้ละได้แจ้งท่ีประชุมว่าการลงมติวาระนีต้้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ      
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560    
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้าร่วมประชุม ดังนี ้ เห็นด้วย 
617,449,484 เสียง (98.8599%),  ไมเ่ห็นด้วย 0 เสียง,  งดออกเสียง 7,120,108 เสียง (1.1400%) 
 
วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ส ำหรับ      

ปี 2560 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายคณุสมชยั อภิวฒันพร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอระเบียบวาระนี ้ 
ซึง่คณุสมชยั อภิวฒันพร ได้แจ้งให้ท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี
ของบริษัทฯ นอกจากนี ้ตามประกาศของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ก าหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อ     
งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว  5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยสามารถแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีรายใหม่ท่ีสังกัด                
ส านกังานสอบบญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมก็ได้ 

 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว และผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท เห็นควรให้        
ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด       
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ซึง่ก าหนดวา่จะต้องมีรายช่ือผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอย่างน้อย 1 ช่ือ แต่
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เสนอมา 3 ช่ือ ดงันี ้

 

1. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5752 ลงลายมือช่ือในงบการเงิน 1 ปี (ปี 2559) 
2. นายบณัฑิต ตัง้ภากรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8509 ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 
3. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 ยงัไมเ่คยลงลายมือช่ือในงบการเงิน 

 

 และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยมีคา่ตอบแทนดงันี ้คา่ตอบแทนในการสอบบญัชีจากบริษัทฯ 
และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินรวม 2,210,000 บาท เพ่ิมขึน้ 320,000 บาท จากค่าตอบแทนปี 2559 คิดเป็น 
16.93% ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีดงักล่าวไม่มีความสมัพันธ์ หรือมีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร      
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  
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ตำรำงค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีเปรียบเทยีบ ระหว่ำงปี 2559 – 2560 
 

 ปี 2560 (ปีที่เสนอ) ปี 2559 
อัตรำค่ำตอบแทนเพิ่มขึน้

เมื่อเทียบกับปีก่อน 

บริษัทผู้สอบบัญช ี
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย     

สอบบญัชี จ ากดั 
บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย     

สอบบญัชี จ ากดั           320,000 บาท       
              16.93% ค่ำสอบบัญชีของบริษัทฯ และ

บริษัทย่อย 
2,210,000 บาท 1,890,000 บาท 

หมายเหต:ุ  ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีดงักล่าว ไม่รวมค่าบริการอื่น ได้แก่ ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั ค่าเบีย้เลีย้ง และค่าใช้จ่ายเบด็เตล็ดอื่น  ๆ  
                  เป็นต้น 

 

 เม่ือไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม คณุสมชยั อภิวฒันพร จงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ    
ในวาระนีแ้ละได้แจ้งท่ีประชุมว่าการลงมติวาระนีต้้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

มติที่ประชุม:  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
ส าหรับปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้ เห็นด้วย 624,151,482 (99.9330%),  ไม่เห็นด้วย 418,000 เสียง (0.0669%),  งดออกเสียง         
110 เสียง (0.0000%) 
 

วำระที่ 8    พจิำรณำเร่ืองอื่นๆ 
 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชุมตามระเบียบวาระครบเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้        
ท่ีประชมุซกัถามหรือเสนอแนะในเร่ืองตา่งๆ ทัว่ไปเพ่ิมเติม ดงันี ้
 

คุณสุรศักดิ์ กอประคอง – ผู้ถือหุ้น 
1. สอบถามถงึการเข้าไปลงทนุในประเทศกลุม่ CLMV 
2. ความเสี่ยงในการตลาดยคุดิจิตอล จะกระทบกบัธุรกิจของซนิเน็คมากน้อยเพียงใด 

 

คุณสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
1. ซินเน็คในประเทศพม่า และลาว มีลกัษณะการด าเนินธุรกิจไม่เหมือนกัน ประเทศพม่าเป็นการตัง้เป็น

บริษัทท่ีดแูลในสว่นของการขายและการบริการ ซึง่ตอนนีม้ีสินค้าประมาณ 15 แบรนด์จดัจ าหน่าย ในสว่น
ของประเทศลาว มีศูนย์บริการในการดูแลส่วน service มีการขายสินค้าเข้าไปในประเทศลาวอยู่แล้ว 
ส าหรับสว่นของงานบริการ service จะต้องเป็นสินค้าท่ีเข้ามาโดยติดโลโก้ Trusted by Synnex  
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2. การบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ คือ ต้องติดตามเทรนด์เทคโนโลยีให้ทนั อีกทัง้ด้วยความหลากหลาย

ของแบรนด์ท่ีบริษัทฯ เป็นตัวแทนจ าหน่ายล้วนเป็นผู้ น าด้านเทคโนโลยี  บริษัทฯ จึงต้องมีการเข้าร่วม

ประชุมพูดคุยกันถึงเร่ืองแนวโน้มทิศทางของเทคโนโลยีกับเจ้าของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเน่ือง และการท่ี

เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตของเรามากขึน้ถือว่าเป็นผลดีต่อบริษัทฯ โดยเฉพาะยุคของทุกวนันี ้

สินค้าในหมวดสมาร์ทมากขึน้ เช่น Smart TV หรือ Smartphone  โดยเฉพาะสินค้าไอทีในอนาคต สินค้า

ประเภท solution หรือ IOT Internet of Things จะเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจ าวนัมากขึน้เร่ือยๆ  และ 

E-Commerce ก็เชนกนั  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงลงทุนในการพฒันาปรับปรุงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ให้มีในส่วน

ของ B2B ส าหรับลกูค้า และ B2B2C ส าหรับ Dealer โดยคาดว่าเว็บไซต์ใหม่จะเร่ิมได้เห็น ประมาณไตร

มาสที่ 3 ในปีนี ้ 

คุณรวินท์ งามเลิศ – ผู้ถือหุ้น 
1. มีแผนการน ากล้องติดรถยนต์มาจ าหน่ายหรือไม่ 
2. ผลประกอบการท่ีเพ่ิมขึน้อย่างตอ่เน่ือง ท าให้จ าเป็นต้องเพ่ิมทนุในระยะเวลาอนัใกล้ไหม 

 

คุณสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
1. ก าลงัอยู่ในช่วงศกึษาก่อนน าเข้ามาจ าหน่ายวา่กล้องติดรถยนต์แบรนด์ใดท่ีมีความชดัเจนเร่ืองของการ

ให้บริการและคณุภาพของสินค้า  
2. ถ้าซินเน็คมีโครงการใหมเ่ข้ามา อาจจะจ าเป็นต้องใช้ทนุเพ่ือการเติบโตของธุรกิจ 

 

ผู้ถือหุ้นไม่ได้แจ้งช่ือ 
1. ช่ืนชมการบริหารงานของคณะกรรมการบริษัท ท่ีสามารถด าเนินธุรกิจให้เจริญเติบโต 
2. สอบถามถงึคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี อตัราการเพ่ิมขึน้ในปีตอ่ไป 

 

คุณมาริษา ธราธรบรรพกุล - ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  
- ผู้สอบบญัชีจะมีหลกัการในการประมาณค่าบริการสอบบญัชี โดยคิดมาจากค่าบริการท่ีประมาณการว่า

จ านวนเวลาท่ีจะใช้ น ามาวางแผนการตรวจสอบในปี 60 เป็นเท่าไหร่ ก็จะคิดตามจ านวนท่ีใช้ให้สอดคล้อง
กบัจ านวนหรือปริมาณของจ านวน transection ท่ีเกิด แล้วก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือรายการใหม่ๆ 
ท่ีจะเกิดในปี 60 และเก่ียวข้องกบัมาตรฐานบญัชีท่ีมีการปรับปรุงอยู่หลายฉบบั ผู้สอบบญัชีอาจจะต้องใช้
จ านวนชัว่โมงในการตรวจสอบในประเด็นตา่งๆ มากขึน้ แตจ่ะพิจารณาตามจ านวนท่ีจะใช้จริงเป็นรายปี  
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นายสมเกียรต ิ ตัง้วงษ์พมุิข – ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

- สอบถามความคืบหน้าของการเข้าร่วมในองค์กรตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ CAC 
 

คุณสุพันธ์ุ มงคลสุธี – ประธานกรรมการ 
- มีการติดตามน ากฎเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีจะเพ่ิม เพ่ือปรับใช้ในบริษัทฯ และสามารถท่ีจะปฏิบตัิตามได้  

 

คุณพุฒพิันธ์ เตยะราชกุล – รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารอาวุโส สายงานอ านวยการ 
- บริษัทฯ มีการจดัอบรมพนกังานตัง้แตร่ะดบัปฏิบตัิไปจนถงึระดบัผู้บริหาร เป็นภาคบงัคบัเพ่ือให้ทกุคน

ต้องเข้าร่วมฟังการอบรม และทางบริษัทฯ ก็ให้ความส าคญักบัเร่ืองนี ้

 

คุณวิจติร จติจริงใจ -  ผู้ถือหุ้น 
1. เสนอค าแนะน าให้พนกังานของศนูย์บริการมีความรู้ข้อมลูของสินค้า  
2. เสนอค าแนะน าในเร่ืองของ Mascot Mr. Synnex น ามาช่วยในเร่ืองการสง่เสริมการขาย 
3. จากบทสมัภาษณ์ของคณุสธิุดา ส าหรับการจ าหน่ายปลีกของสินค้าผ่านช่องทางใด 
4. ผลตอบรับของสนิค้า Apple 
5. เป้าหมายการเติบโตของรายได้ มาจากการเพ่ิมสินค้าใหม ่หรือจากการเพ่ิมจ านวนการซือ้ของสินค้าเดิม 
6. ถ้ารายได้โต 10% ก าไรจะโตในระดบัเดียวกนัด้วยหรือไม ่
7. สินค้า Industrial Grade Product มีลกัษณะอย่างไร 
8. การตรวจสอบคณุภาพสินค้าก่อนจ าหน่าย 
9. ความคืบหน้าของหนีเ้สียของ Innertech 

 

คุณพุฒพิันธ์ เตยะรำชกุล – รองประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรอำวุโส สำยงำนอ ำนวยกำร 
1. ขอน าค าแนะน าเพ่ือปรับปรุงบริการของศนูย์บริการ โดยขอให้ทางเจ้าของแบรนด์สินค้าเข้ามาอบรมให้

ความรู้ในตวัสินค้ากบัพนกังาน เน่ืองจากในปัจจุบนัโทรศพัท์มือถือมีการออกรุ่นใหม่มาอย่างต่อเน่ือง ซึง่
เราคอ่นข้างจริงจงักบัเร่ืองนี ้และจะสง่ตอ่ไปให้ผู้จดัการฝ่ายซอ่มเปลี่ยนและดแูลลกูค้าดแูลในสว่นนีต้อ่ไป 

 

คุณสุธิดา มงคลสุธี – ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. กล่าวขอบคณุส าหรับค าแนะน าในเร่ืองของ Mascot Mr. Synnex ขณะนีบ้ริษัทฯ มาการวางแผนงานการ

ใช้มาสคอตเพ่ือสื่อสารการตลาดให้ดี ให้เป็นประโยชน์มากย่ิงขึน้ตอ่ไป 
3. บริษัทฯ มีการจ าหน่ายกล้องวงจรปิด Lemel  ในงานโปรเจค คือการขายผ่านลกูค้าท่ีเข้าโปรเจคได้ ส าหรับ

การขายปลีกก็มีเช่นกนั คือขายผ่านลกูค้ากลุม่ค้าปลีกตามห้างไอที  เป็นต้น 
4. ผลตอบรับของสินค้า Apple คอ่นข้างดี และสามารถท ายอดขายได้ตามเป้าท่ีวางไว้  
5. ในปีนี ้บริษัทฯ มีตัง้เป้าการเติบโตตอ่เน่ืองและจะเป็นการเติบโตทัง้ 2 สว่นด้วยกนั คือ ทัง้สินค้าใหม ่แล้วก็

สินค้าเก่าท่ีมีจ าหน่ายอยู่แล้ว และมีเพ่ิมสินค้าในกลุ่ม Industrial grade products ก็มีกลุ่มลกูค้าท่ีอยู่ใน 
grade industrial หรือใน commercial ดงันัน้ จงึเป็นการขยายฐานลกูค้าสินค้าใหม ่และสินค้าเก่าท่ีก าลงั
เติบโตด้วยเช่นเดียวกนั 
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6. อตัราการเติบโตของยอดขาย ยงัคงเป็นการเติบโตไปในทิศทางเดียวกนั 
7. สินค้าท่ีเป็น Consumer grade จะเป็นกลุ่มสินค้าท่ีผู้ บริโภคทั่วไปสามารถซือ้ผ่าน dealer ได้ ส่วน 

Commercial grade จะเป็นกลุ่มสินค้าท่ีมีคุณภาพดีขึน้มาอีกระดบั เน่ืองจากต้องใช้ในส่วนงานรัฐบาล
หรือส่วนงานเอกชน แต่ส าหรับ Industrial grade products จะใช้ในอุตสาหกรรม ดังนัน้คุณภาพของ
สินค้าจะต้องมีความทนทานเป็นพิเศษ ว่าสามารถอยู่ในอุณหภูมิได้ถึง +75 องศา หรือ -40 องศา ซึ่ง
ในตอนนี ้Industrial grade products เป็นตลาดใหมท่ี่ก าลงัมอง และส าหรับความชดัเจนในเร่ืองนีจ้ะแจ้ง
ให้ทราบตอ่ไป 

8. การท่ีบริษัทฯ จะน าสินค้าหนึ่งเข้ามาจ าหน่าย ต้องมีการวิเคราะห์ถึงลกัษณะของแบรนด์ และคุณภาพ
ของสินค้าเป็นส าคญั มีการประเมินในส่วนของการบริการหลงัการขาย อีกทัง้สินค้ากลุ่ม Accessory ท่ี
บริษัทฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายจะเป็นแบรนด์สินค้าท่ีได้รับการยอมรับ เช่น Belkin Rapoo หรือ Logitech 
เป็นต้น 

9. กรณีหนีท่ี้มีปัญหาของ Innertech มีการตัง้ส ารองหนีไ้ปหมดแล้ว  
 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามหรือแสดงข้อคิดเห็นใดๆ เพ่ิมเติม ประธานฯ  จงึได้กลา่วขอบคณุ ผู้ เข้าร่วมการ
ประชมุและปิดการประชมุ 
 
         ปิดกำรประชุมเวลำ 11.40 น. 
 
 
 
 

(ลงช่ือ)  
 

(นายสพุนัธุ์  มงคลสธีุ) 
ประธานกรรมการ 

ประธานท่ีประชมุฯ 

 
 
 
 

(ลงช่ือ) 
 

 
 

 
 
 

 (นายพฒิุพนัธ์  เตยะราชกลุ) 
กรรมการและเลขานกุารบริษัท 

 

 
 


